

บทความเผยแพร่ประจำสัปดาห์

แนวทางกำกับดูแลสินค้าปุ๋ยเคมีเพื่อเกษตรกร

ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมที่มีมาตรการกำกับดูแลทั้งด้านราคาและปริมาณ เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีเองได้ จำเป็นต้องนำเข้าแม่ปุ๋ย 3 ชนิด ได้แก่ แม่ปุ๋ยไนโตรเจน แม่ปุ๋ยฟอสเฟต และแม่ปุ๋ยโปแตสเซียม จากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ทำให้ต้องมีการควบคุมมิให้มีการจำหน่ายเกินราคาจนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งแหล่งที่ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยทั้ง 3 ชนิดมากที่สุดคือประเทศซาอุดีอาระเบีย จีน การ์ตาร์ เกาหลี มาเลเซีย รัสเซีย ญวต อียิปต์ นอร์เวย์ โมร็อกโก แคนาดา สหรัฐอเมริกา อินเดียและอินโดนีเซีย ซึ่งสูตรที่นำเข้ามาในปริมาณมาก โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าได้แก่ สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 สูตร 15-15-15 สูตร 18-46-0 สูตร 21-0-0 และสูตร 0-0-60

เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของเกษตรกร ชวนา ชาวไร่ที่นิยมนำไปใช้เพื่อบำรุงพืชผลทางการเกษตร แต่ก็มี ความผันผวนด้านราคา กรมการค้าภายในจึงได้กำหนดให้ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมที่มี มาตรการกำกับดูแลทั้งด้านราคาและปริมาณ โดยกำกับดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึง ปลายทาง กล่าวคือ การกำกับดูแลต้นทาง 1) กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ว่าจ้าง ผลิต แจกจ่ายและรายละเอียดสินค้า โดยห้ามจำหน่ายแตกต่างจากที่แจ้งไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ 2) กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ว่าจ้างผลิต และผู้จำหน่ายที่มีปริมาณ การจำหน่ายปุ๋ยเคมีเดือนละ 100 ตันขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บ ปุ๋ยเคมี เป็นประจำทุกวันสิ้นเดือน โดยให้แจ้งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

3) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และตัวแทนเกษตรกรผู้ซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อศึกษาและติดตามราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีเป็นการเฉพาะ สำหรับการกำกับดูแลปลายทางนั้น ได้จัดทำราคาจำหน่ายปลีกแนะนำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นราคาเปรียบเทียบในการซื้อปุ๋ยเคมี โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน www.dit.go.th รณรงค์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนและตรวจสอบพฤติกรรมและราคาจำหน่ายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสกักตุน สินค้าหรือจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร

ดังนั้น หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อปุ๋ยเคมีสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ
